



แผนปฏิบัติการ

คณะตำรวจศาสตร์

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๑. การปฏิบัติราชการ ตามแผนพัฒนาการเรียนนaylorย้อยตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘

กิตติศัพท์/แนวทางการกระทำที่เป็นคุณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลិតบุคคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพตำรวจด้านการใช้กฎหมายตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยรับผิดชอบ
ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพ ตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย และภาวะผู้นำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสังคม	๑.๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านยุทธวิธีตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นจากประสบการณ์จริง	- โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง - โครงการบรรยายพิเศษและรวบรวมความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง) - โครงการส่งเสริมอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง	- จำนวน ๑ ครั้ง - บรรยายพิเศษ ๑ ครั้ง และรวบรวมองค์ความรู้ ๑ องค์ความรู้ - จำนวน ๑ โครงการ	คณะตำรวจศาสตร คณะตำรวจศาสตร คณะตำรวจศาสตร
	๑.๓ สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนา คณาจารย์ ทัองสมุดและแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาและเทคนิคการสอน	- โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกและควมก้าวหน้าทางวิชาการ - โครงการอบรมสอตแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์	- คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ๑ คน - จำนวน ๑ โครงการ	คณะตำรวจศาสตร คณะตำรวจศาสตร

กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บริการทางวิชาการในวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายแก่สังคม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยรับผิดชอบ
บริการถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพตำรวจ การบังคับใช้กฎหมาย และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพความช่วยเหลือ ให้แก่หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย องค์กร ชุมชน และสังคม อย่าง มีคุณภาพ คุณธรรม เหมาะสม รวมทั้งเป็นแหล่ง ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม	๔.๑ บริการทางวิชาการด้านวิชาการ ตำรวจ การบังคับใช้กฎหมาย และ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย องค์กร ชุมชน และสังคม ๔.๒ สร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สังคม	- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพ ตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อบริการแก่ ประชาชน และสังคม - โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ภายในประเทศ - โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากผู้ใช้ ทรัพยากรของสถาบันร่วมกันกับหน่วยงาน ชุมชน และ สังคม - โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมให้ความรู้ด้านการป้องกัน อาชญากรรม	- จำนวน ๑ ศูนย์บริการ - จำนวน ๑ สถาบัน - จำนวน ๑ ครั้งในการใช้ ทรัพยากรของสถาบัน ร่วมกัน - จำนวน ๑ ครั้งในการให้ ความรู้กับชุมชน	คณะตำรวจศาสตร์ คณะตำรวจศาสตร์ คณะตำรวจศาสตร์ คณะตำรวจศาสตร์

กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นรากฐานพัฒนาองค์ความรู้

เป้าประสงค์	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยรับผิดชอบ
<p>บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นายร้อยตำรวจ มีบทบาทในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานพัฒนาองค์ความรู้ และร่วมพัฒนาสถาบันชุมชน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความรักในองค์กร</p>	<p>๕.๑ ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้</p>	<p>- โครงการที่สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมตำรวจ และวัฒนธรรมไทย - โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม</p>	<p>- จำนวน ๑ ครั้งในการทัศนศึกษา - จำนวน ๑ ศูนย์ การเรียนรู้</p>	<p>คณะตำรวจศาสตร์ คณะตำรวจศาสตร์</p>

กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการของสถาบันที่มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยรับผิดชอบ
พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล คล่องตัวมีประสิทธิภาพ และเอกภาพ มีเอกลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน บูรณาการการทำงานให้ได้ผลงานโดดเด่น พัฒนาคูคลองให้มีความเป็นมืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบประกันคุณภาพ การศึกษาที่เป็นลักษณะเฉพาะ สถาบัน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล	๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อมของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ รองรับกับภารกิจและแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล	- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง แบบอย่าง	- จำนวน ๑ โครงการ	คณะตำรวจศาสตร์